



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### ด้านบริหาร

## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ๑. การสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ และการพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ OPCAT

ที่ประชุม กสม. มีมติมอบสำนักกำกับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก่ไขร่างหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวบุคคล ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ และแผนการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวบุคคล และเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

### ๒. การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับแผนงานบุคลากรภาครัฐ และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๓. ความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนรอบ ๕ เดือน

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนรอบ ๕ เดือน สำนักงาน กสม. มีการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ๙๘,๘๕๑,๗๗๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๒ ของงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานฯ ไปพลางก่อน โดยมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๔. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสม. และมอบสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป